

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện Công văn số 8051-CV/BTGTW ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi là Covid-19), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Sau khi Ban Bí thư ban hành Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, ngày 30/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành Công văn số 4144-CV/TU chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, nhân dân các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh. Ngày 06/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan và tất cả các địa phương để nghe và cho ý kiến về phương án phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 02 Công văn, 01 Hướng dẫn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 08 Công văn, 08 Quyết định, 01 Thông báo về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (phụ lục kèm theo).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh và ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thành lập 02 Đội liên ngành phản ứng nhanh của tỉnh và 02 bệnh viện dã chiến (gồm: Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh) để tiếp nhận, cách ly, điều trị các trường hợp mắc hoặc nghi nhiễm dịch bệnh và thành lập các tổ kiểm tra, rà soát lao động người nước

ngoài từ vùng dịch bệnh đến làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú đóng trên địa bàn tỉnh...

- Sở y tế đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của ngành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; điều động 130 nhân lực sẵn sàng phục vụ tại các bệnh viện dã chiến để thu dung, cách ly, theo dõi và điều trị các trường hợp mắc hoặc nghi nhiễm dịch bệnh.

- Sở Giáo dục - Đào tạo có nhiều văn bản chỉ đạo hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh theo dõi, tham mưu, tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên; kịp thời thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tất cả các địa phương, sở ngành đều ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, thành lập các đội phản ứng nhanh và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, ngành y tế được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, làm nòng cốt về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Công tác truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phân công cán bộ, công chức theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh; phối hợp với sở Y tế, sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo để chỉ đạo, định hướng cho các sở ngành, các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí tập trung tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, khẳng định quyết tâm phòng, chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị.

- Sở Y tế tích cực phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi thường xuyên tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, tăng cường thời lượng, đăng tải trong các bản tin, nhất là thời sự buổi tối; thông tin trên kênh YouTube và Fanpage của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế còn cấp, phát 25.000 tờ rơi, 1.000 áp phích tuyên truyền cho các công ty/doanh nghiệp và các cơ sở y tế huyện, xã; tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị y tế trực thuộc về các biện pháp giám sát dự phòng, chẩn đoán, điều trị dịch bệnh Covid-19.

- Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, Phòng Văn hoá - Thông tin, các ban ngành liên quan, Mặt trận và đoàn thể tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức như: Tuyên truyền qua Đài, Trạm truyền thanh; tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường, khu dân cư, trường học,... cấp phát tờ rơi tuyên truyền rộng rãi, đều khắp đến nhân dân xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố,...

3. Công tác theo dõi, giám sát và tiêu độc khử trùng

- Tính đến ngày 19/02/2020, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, sở ngành liên quan cách ly, theo dõi 355 trường hợp đến từ các vùng có dịch bệnh, trong đó cách ly tại công ty/doanh nghiệp là 205 trường hợp, tại khu dân cư là 34 trường hợp, tại khách sạn 37 trường hợp, tại nhà 79 trường hợp (*339 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú đã qua 14 ngày; 16 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú dưới 14 ngày*), hiện tại sức khoẻ của các trường hợp được cách ly, theo dõi đều bình thường; tại tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19.

- Sở y tế phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, các địa phương và sở ngành liên quan triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại 976/976 trường học; 503/608 các công ty/doanh nghiệp/chợ.

- Tại các địa phương, ngành y tế cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng ở tất cả các trường học và những nơi tập trung đông người trên địa bàn.

4. Công tác chuẩn bị khu vực phân luồng khám, thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ nhiễm dịch bệnh

*** Tại tuyến tỉnh:**

- Các bệnh viện đã chiến được thành lập đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men để thực hiện nhiệm vụ cách ly, theo dõi khi có yêu cầu khẩn cấp.

- Sở Y tế đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư y tế cho 02 khu cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm bệnh tại Khoa Bệnh Nhiệt đới thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh (*giành cho các trường hợp là người lớn*) và Khoa Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh (*giành cho các trường hợp là trẻ em*)

- Một số bệnh viện tuyến tỉnh đã thành lập các Đội cơ động phản ứng nhanh của bệnh viện theo chỉ đạo của ngành (*Bệnh viện đa khoa tỉnh 03 đội, Bệnh viện Sản Nhi 02 đội*).

*** Tuyến huyện, thành phố:**

Việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cách ly, theo dõi, điều trị dịch bệnh được khẩn trương triển khai thực hiện tại tất cả các Trung tâm y tế huyện/thành phố.

* **Đánh giá chung**

Các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã kịp thời, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ với phương châm bốn tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đa dạng, rộng khắp, thường xuyên, liên tục. Nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành đã tạo được sự an tâm, niềm tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhận thức, ý thức của nhân dân về tính chất nguy hiểm, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được nâng lên; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:

- Một số đối tượng tung tin sai sự thật làm sai lệch về dịch bệnh lên Facebook cá nhân gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong một bộ phận nhân dân (*tính đến ngày 19/02/2020, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, phát hiện và xử phạt hành chính 03/10 trường hợp, cảnh cáo 04/10 trường hợp, củng cố hồ sơ để xử lý hình sự 01/10 trường hợp, đang truy tìm tài khoản Facebook của 02/10 trường hợp, đồng thời, yêu cầu các đối tượng trên gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật về dịch bệnh đã đăng trên Facebook*).

- Một số trường hợp chưa thật sự hưởng ứng, tự giác hợp tác với chính quyền địa phương trong việc cách ly, theo dõi khi trở về từ vùng có dịch bệnh.

- Một bộ phận nhân dân có tâm lý hoang mang, lo ngại về diễn biến của dịch bệnh, có biểu hiện xa lánh, kỳ thị đối với những người trở về từ vùng dịch.

- Ý thức sinh hoạt của một bộ phận nhân dân ở các huyện miền núi còn theo phong tục tập quán nên việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường chung chưa đảm bảo, dễ tạo điều kiện cho dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

- Hóa chất dùng cho việc tiêu độc, khử trùng; trang bị bảo hộ; khâu trang chuyên dụng hiện còn ít, việc mua sắm rất khó khăn nên chưa đáp ứng yêu cầu tiêu độc, khử trùng trên diện rộng, không đủ sử dụng khi dịch bệnh bùng phát.

II. Một số nhiệm vụ trong thời gian đến

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính Phủ về *tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19* trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội, truyền thông lưu động, trực quan bằng panô, áp phích, tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp,...) giúp người dân nắm, hiểu rõ về tính chất, mức độ nguy hiểm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng với phương châm: *“phòng bệnh hơn chữa bệnh”*. Xây dựng phương án thông tin tuyên truyền đảm bảo khả thi nhằm ổn định trật tự, an toàn xã hội trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh.

2. Người đứng đầu các cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ lây lan; đồng thời thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của ngành y tế.

3. Ngành y tế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong trường hợp dịch bùng phát; thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình phòng, chống dịch bệnh để nhân dân biết và chủ động tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ để vừa làm tốt vai trò thầy thuốc vừa là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

4. Tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp trở về từ Trung Quốc, các trường hợp ở các vùng có dịch bệnh và các trường hợp có nguy cơ mang, lây nhiễm dịch bệnh để kịp thời

tuyên truyền, vận động, thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định.

5. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tinh thần, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, địa phương, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện chủ quan, coi thường dịch bệnh, đưa thông tin không chính xác, sai lệch gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong nhân dân. Động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân chủ động hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch bệnh và tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh đối với những người trở về từ Trung Quốc và một số vùng có dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- C, PCVP Tỉnh uỷ,
- Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Bùi Thị Quỳnh Vân

Phụ lục: Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy:

- Công văn số 4144-CV/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Kết luận số 1287-KL/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Công văn số 4175-CV/TU ngày 11/02/2020 của Thường trực Tỉnh ủy đề nghị báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Cô-rô-na.

- Công văn 4176-CV/TU ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Công văn số 4179-CV/TU ngày 13/02/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Công văn số 1597-CV/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về *tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Công văn số 1599-CV/BTGTU ngày 05/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về *phân công theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19*.

- Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 13/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về *tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Công văn số 321/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Công văn số 322/UBND-KGVX ngày 19/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19*

- Công văn số 333/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19*

- Công văn số 381/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19*

- Công văn số 405/UBND-KGVX ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19*.

- Công văn số 456/UBND-NNTN ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *việc chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật*.

- Công văn số 508/UBND-KGVX ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về *việc đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện để giảm thiểu*

nguy cơ thiếu máu cho điều trị trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn 567/UBND-TH ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

- Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát lao động người nước ngoài từ vùng dịch bệnh Covid-19 đến làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú đóng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cách ly, theo dõi tập trung những người đến từ vùng có dịch đến Quảng Ngãi và người Việt Nam trở về từ vùng dịch.

- Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thông báo số 18/TB-UBND ngày 11/02/2020 kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Đội liên ngành phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kinh phí mua sắm vật tư y tế tiêu hao, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hoá chất phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
